

ส่วนที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากจำนวนหมู่บ้านของตำบลบ่อโพธิ์ มีทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ แม้ว่าจะมีงบประมาณไม่มากแต่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลายด้าน และโครงการที่ประชาชนเสนอมาให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนไม่สำเร็จลุล่วงตามที่ได้จัดทำไว้ หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกคนได้ครบถ้วนทุกโครงการ แต่ทุกโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนใหญ่ล้วนนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่แทบทั้งสิ้น ข้อสังเกตที่พบจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีดังนี้

๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
๒. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป
๓. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
๔. ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการในการจัดทำแผนที่แท้จริง
๕. ระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จนยากต่อการนำไปปฏิบัติ

จากสาเหตุดังกล่าวที่พบ นับว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การติดตามและประเมินผลแผน การจัดทำ และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ในการจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านในขั้นตอนก่อนการเริ่มจัดทำเวทีประชาคม ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านได้รับทราบเกี่ยวกับความสำคัญของการมาร่วมจัดทำเวทีประชาคมว่ามีผลดีผลเสียอย่างไร ผู้เข้าร่วมประชาคมจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการมาร่วมประชาคม เพราะส่วนใหญ่แล้วในการจัดทำเวทีประชาคมในแต่ละปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชาคมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ติดบ้าน ดูแลลูกๆ หลานๆ อยู่กับบ้าน จึงขาดความรู้ ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ในการนำเสนอโครงการ ทำให้โครงการบางส่วนที่ได้จากการประชาคมเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ของตนเอง ซึ่งในบางเรื่องก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ดำเนินการเองได้ หมู่บ้านมีงบประมาณหรือศักยภาพที่สามารถดำเนินการเองได้ หรืออาจขอความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้านและราษฎรในพื้นที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน หากชุมชนไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเองได้แล้ว จึงควอนำเสนอเพื่อให้เข้าสู่การแก้ไขปัญหาในระดับตำบลต่อไป การขาดความร่วมมือจากคนในชุมชนในการจัดทำเวทีประชาคมทำให้การนำเสนอโครงการส่วนใหญ่ เป็นการเสนอโครงการเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับบุคคลเพียงบางกลุ่ม ไม่ใช่เป็นการเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง

ส่งผลให้หลังจากการจัดทำเวทีประชาคมผ่านพ้นไปแล้ว มีผู้นำหรือราษฎรบางส่วนมาขอเสนอเพิ่มโครงการในภายหลัง โดยอ้างว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ เนื่องจากในขั้นตอนของการจัดทำเวทีประชาคมไม่ได้ไปร่วมประชาคม ในส่วนของการทำความเข้าใจกับราษฎรในการออกพื้นที่เพื่อจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ต้องแนะนำราษฎรในหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชาคม ให้เข้าใจถึงกระบวนการในการจัดทำแผน มีการให้คำแนะนำในการจัดลำดับและความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ให้คำนึงถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเป็นหลัก และในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงงบประมาณที่แต่ละหมู่บ้านได้รับการจัดสรรจริง โดยอาจมีการนำเสนอข้อมูลโดยการเปรียบเทียบงบประมาณที่แต่ละหมู่บ้านได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา อธิบายถึงความเป็นไปได้ในแต่ละโครงการที่ประชาชนเสนอมา ว่าโครงการใดที่สามารถนำไปดำเนินการได้ก่อนหรือหลัง รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเลือกโครงการไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้ราษฎรเข้าใจถึงหลักในการนำไปปฏิบัติ ว่ามีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับจัดสรรและอีกอย่างการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นต้องมีการปรับปรุงและทบทวนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว กรณีที่มีงบประมาณจำกัดก็ควรจะนำโครงการที่เป็นความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่และมีความจำเป็นเร่งด่วนไปดำเนินการก่อน โครงการที่เป็นปัญหารองลงมาและไม่มี ความเร่งด่วนมากนัก สามารถนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ส่วนโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และเกินศักยภาพที่ท้องถิ่นจะดำเนินการเองได้ จะมีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป